

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH PHÚ THỌ**

Số: 84/TB-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Phú Thọ, ngày 23 tháng 9 năm 2011*

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Thao về việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn tỉnh**

Ngày 09/9/2011, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Thao nghe Sở Công thương báo cáo tình hình bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Cùng dự họp có Lãnh đạo các cơ quan: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành, thị, Công ty Điện lực Phú Thọ, Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Thao kết luận:

Bàn giao lưới điện nông thôn cho ngành điện quản lý là chủ trương lớn của Chính phủ việc làm này đem lại lợi ích thiết thực cho người dân khu vực nông thôn, lưới điện sau khi tiếp nhận sẽ được cải tạo và duy tu sửa chữa thường xuyên, cùng với các biện pháp quản lý chuyên nghiệp chặt chẽ sẽ giảm tổn thất điện năng, giảm quá tải, khiến hệ thống điện hoạt động an toàn, hiệu quả hơn, giảm sự cố, đồng thời góp phần tích cực trong việc thực hiện chủ trương tiết kiệm điện của Chính phủ; trên cơ sở đó UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Công thương phối hợp với Công ty Điện lực Phú Thọ, các đơn vị quản lý lưới điện hạ áp nông thôn, chính quyền các địa phương tiến hành công tác bàn giao lưới điện, đến nay công tác bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn đã cơ bản được thực hiện; tính đến tháng 9/2011 Công ty Điện lực Phú Thọ đã tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn của 163/253 xã. Sau tiếp nhận Công ty Điện lực Phú Thọ đã tiến hành củng cố công tác quản lý, thực hiện đầu tư tối thiểu cải tạo lưới điện, đã giải quyết việc làm cho lao động có trình độ kỹ thuật. Tuy nhiên, trong công tác bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn còn một số tồn tại, hạn chế như công tác cải tạo đầu tư sau bàn giao còn chậm chưa đáp ứng

được yêu cầu, giải quyết việc làm cho người lao động chưa đầy đủ, công tác hoàn trả vốn đầu tư lưới điện còn nhiều vướng mắc như xác định nguồn gốc, giá trị còn lại của tài sản giao nhận... nên công tác giao nhận lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn tỉnh chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra.

Nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên, đẩy mạnh tiến độ bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, yêu cầu các cấp, các ngành, Công ty Điện lực Phú Thọ, chủ tài sản kinh doanh điện nông thôn tập trung vào một số nhiệm vụ, biện pháp trọng tâm sau:

1. Mục tiêu trước mắt trong năm 2011 tiếp nhận hết các xã hoạt động kinh doanh kém hiệu quả, tự nguyện bàn giao, phấn đấu đến năm 2015 tiếp nhận 100% số xã trên địa bàn toàn tỉnh. Để đạt mục tiêu trên, giao các Sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị, các đơn vị và địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới nhân dân về chủ trương của Chính phủ, Bộ Công Thương và UBND tỉnh về tiếp nhận, đầu tư cải tạo, nâng cấp lưới điện hạ áp nông thôn.

2. Trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương, Công ty Điện lực Phú Thọ, các chủ tài sản kinh doanh điện nông thôn:

- Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các địa phương tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho Công ty Điện lực Phú Thọ quản lý.

- Yêu cầu Công ty Điện lực Phú Thọ tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục nhậ bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn của các đơn vị hoạt động kinh doanh bán lẻ điện nông thôn (tiếp nhận toàn bộ hệ thống lưới điện hiện có, đảm bảo quyền lợi cho người lao động...), đặc biệt tiếp nhận ngay tất cả các đơn vị kinh doanh kém hiệu quả có đề nghị bàn giao (kể cả các đơn vị thuộc dự án năng lượng nông thôn II đầu tư chưa hoàn thành thì tiếp nhận toàn bộ hệ thống lưới điện hạ áp nông thôn hiện có). Đối với các xã trong giai đoạn đầu tư dự án năng lượng nông thôn II chưa có đề nghị bàn giao sẽ

thực hiện bàn giao khi đã được nghiệm thu công trình. Có kế hoạch nâng cấp lưới điện, thay thế vật tư đảm bảo điều kiện vận hành an toàn lưới điện sau khi tiếp và đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn, tăng cường tinh thần trách nhiệm của bên bán điện đối với các hộ sử dụng điện; củng cố các đại lý dịch vụ điện nông thôn, đảm bảo sửa chữa kịp thời phục vụ khách hàng sử dụng điện.

- Yêu cầu Ban quản lý dự án năng lượng nông thôn II tỉnh Phú Thọ phối hợp với các Sở, ngành, các đơn vị liên quan chủ động giải quyết các vướng mắc, đôn đốc các nhà thầu xây dựng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án.

- Yêu cầu Hội đồng định giá tài sản lưới điện hạ áp nông thôn tỉnh Phú Thọ nghiên cứu đề xuất với UBND tỉnh các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình định giá tài sản lưới điện hạ áp nông thôn.

- Giao UBND các huyện, thị thành chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tích cực vận động nhân dân giải phóng hành lang tuyến đường dây kể cả đường dây trước đây do địa phương đầu tư xây dựng quản lý với cơ chế do nhân dân tự thực hiện, không có bồi thường nhằm đảm bảo hệ thống lưới điện vận hành an toàn. Chỉ đạo, hướng dẫn các chủ tài sản kinh doanh điện nông thôn hoàn thiện hồ sơ lưới điện hạ áp nông thôn theo quy định để được hoàn trả vốn đầu tư sau khi bàn giao lưới điện.

- Yêu cầu các chủ tài sản kinh doanh điện nông thôn thực hiện các thủ tục bàn giao theo quy định.

Thông báo để các sở, ngành, các cơ quan đơn vị thực hiện.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trần Thị Thu Hương (Đã ký)**